

THG – มีฯ ไร่บ้าง ก็ไม่เสียหายนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

หลายๆ ท่าน ยังอาจจะกลัวๆ ในหุ้นกลุ่มนี้กันอยู่ แต่ถ้าจะเอาจริงๆ นะครับ เหนือเมฆก็เห็นเหมือนกับนักวิเคราะห์หุ้นที่ ที่ชี้แนวที่สัมพันธ์มาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยกันนั้นแหละครับ ของอย่างนี้ หรือว่าเกมออกมาในแบบนี้ ก็อย่างว่าแหละครับ Money Game เสียส่วนใหญ่... แล้วในเรื่องของปัจจัยพื้นฐาน เหนือเมฆก็ได้เอาตัวเลข แนวโน้มการทำกำไรของหุ้นกลุ่มนี้ ไปให้ดูกันแล้ว อาจจะไม่ได้ลงไปลึกๆ ในรายละเอียดมากนัก แต่ก็พอจะฉายให้เห็นภาพ เพื่อท่านจะเอาไปพิจารณา ประกอบการเลือกหุ้นได้ ส่วนที่เอา THG มาเข้าบาดตาเขียนในวันนี้นั้น ก็ต่อเนื่องจากที่แนะนำไปเมื่อวันเสาร์นั้นแหละครับ อาจไม่ได้มาจากการดูพื้นฐานมากนัก แต่เล่นไปที่เกมราคา หรือ มาจากกราฟนั้นแหละนะ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index นั้น ก็ค่อยๆ ตามดูกันไปทีละขั้น ซึ่งที่กล่าวไว้ในงานสัมมนาของหุ้นเมื่อวันเสาร์ทั้งหมดนั้นก็ เป็นมุมมองระยะยาวๆ หน่อย จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ ก็ต้องตามดูระยะสั้นกันด้วย เงื่อนไขอะไรยังไงนั้น มันต้องมาให้เห็นในทีละขั้น แต่ถ้าตามความน่าจะเป็นแล้ว การขึ้นยังหวังได้... และการขึ้นไกลๆ อาจจะยังสามารถหวังได้ถึงการทำ New High ที่สูงกว่า 1850 ได้เหมือนกัน ก่อนที่จะลงระลอกใหญ่ๆ ตามมาเช่นกัน แล้วถ้าใครไม่ได้ไปงานสัมมนาหุ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมา แล้วอยากเห็นภาพการนับคลื่นของเหนือเมฆนั้น ก็เข้าไปที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ “หุ้น บาดตาเขียน โดย เหนือเมฆ” ได้เลยครับ วันวานได้Live ไว้ให้ได้ครับ ไปดูย้อนหลังกันได้ชัดๆ... แต่ขอล่าวไว้ละครับ เรื่องนับคลื่น แต่ละคน มันต่างกันได้อยู่แล้วนะครับ

ดูตามเกม...

อาการอย่างวันวานนั้น มีแรงขายกดๆ อยู่นะครับ แต่ถ้าจะลง ก็ต้องลงไปแล้ว หรือ ถาลงต่ำกว่า 33.0 นั้นแหละ แสดงว่า ไม่พร้อมจะขึ้น... แต่ดูเกมแล้ว ยังน่าจะมองทางดีไว้ละครับ

- แนวรับ : ... 33.75-33.5 หรือ 33.0 ก็ยังเก็บได้อยู่
- เป้าหมาย : ... ตามที่เขียนไว้ คือ 42.0 ยังคงหวังไว้ก่อน

Price Chart...(THG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น THG... สัญญาณทางโครงสร้าง ไม่ว่าจะโครงสร้างระยะสั้น หรือ โครงสร้างหลัก มีแนวโน้มในเชิงบวกทั้งนั้น ซึ่งแปลว่า เป็นแนวโน้มเชิงบวกมากๆ เลยก็ว่าได้ รูปแบบสัญญาณของ MA. ก็อยู่ในค่าที่ดี... เอาโครงสร้างการแกว่งตัวระยะสั้นก่อน ก็เห็นว่า การผ่านระดับ 33.0 ขึ้นมาได้ ยิ่งไงเสีย โครงสร้างแบบนี้ ต้องขึ้นมากกว่าจะลงนะครับ แปลว่า ถ้าไม่ต่ำกว่า 33.0 ลงมาเสียก่อน ก็ยังหวังการขึ้นได้... แล้วโครงสร้างใหญ่ๆ การผ่าน 33.0 ขึ้นมาได้ นั่น ก็ถือว่าผ่านแนวต้านมาได้เหมือนกัน และโครงสร้างนี้ จะว่าไปก็ต้องถือกันนานๆ หน่อยแหละนะ เรียกว่า ลองถือกันสักปี คงไม่ช้าก็เสียโอกาสทำ New High หรือไปถึง 42.0 ยังคงหวังได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน